

ประเด็นข้อมูลจุดเด่นของ ศพก.ดีเด่น
(ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4)

ประเด็น	รายละเอียด
1. ประวัติและความเป็นมา	<p>- ประวัติของเกษตรกรต้นแบบ ชื่อ : นายจรัส ชุมนุมนมณี วันเกิด : วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๕ สัญชาติ : ไทย ศาสนา : พุทธ ที่อยู่ : บ้านเลขที่ ๓๖/๑ ม.๕ บ้านบันนังกระแจะ ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ๙๕๑๕๐ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖๒๘๕๙๙๓๘</p> <p>- ประวัติ ศพก. นายจรัส ชุมนุมนมณี เลือกว่าจะประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากมองว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืน มีความสุข และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตอาหารปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน และมีความขยัน อดทน โดยดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>สำนักงานเกษตรอำเภอธารโตได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกร ประกอบด้วยนายจรัส ชุมนุมนมณี ทำการเกษตรด้วยความความตั้งใจ ขยัน อดทน มีแปลงทำการเกษตรสามารถเป็นจุดเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนได้ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้น ในปี.ศ.๒๕๕๙ และให้นายจรัส ชุมนุมนมณี เป็นเกษตรกรต้นแบบ</p> <p>นอกจากนี้ นายจรัส ชุมนุมนมณี ยังได้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากมาย เมื่อได้รับความรู้แล้วก็นำความรู้มาใช้ในการประกอบอาชีพของตน และถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติให้แก่คนในชุมชน และทายาทของตนเอง จนปัจจุบัน นายจรัส ชุมนุมนมณี เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน</p> <p>- สถานการณ์ปัจจุบัน (หลักสูตร แปลงเรียนรู้ และฐานเรียนรู้) หลักสูตร ๑. การเพิ่มผลผลิต ๒. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต ๓. การจัดการด้านการตลาด การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่าผลผลิต ๔. การจัดการโรคและแมลงศัตรูพืช ๕. ความรู้ด้านการเกษตรทั่วไป</p> <p>สถานีเรียนรู้</p>

	<p>๑.ต้นทุนการปลูกทุเรียน ๒.การเลี้ยงปลากินพืช ๓.การใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้ปุ๋ยในภาคการเกษตร ระบบน้ำหยด การสูบน้ำแบบแอร์แวง ๔.การรวมกลุ่มสหกรณ์ รวมกลุ่มเพื่อผลิตและจัดการการผลิต ตามความต้องการของสมาชิก ๕.เทคนิคการขยายพันธุ์ทุเรียน ๖.การผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน การตรวจวิเคราะห์ดิน ผสมปุ๋ยใช้เอง และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ๗.เศรษฐกิจพอเพียง ๘.การป้องกันและการจัดการโรคนาฬิกา การปลูกพืชแซมยาง ๙.การเลี้ยงแพะและสัตว์ปีก ๑๐.การผลิตแหนแดง</p> <p>แปลงเรียนรู้</p> <p>๑.แปลงเรียนรู้ด้านไม้ผล (ทุเรียน)</p> <p>๒.แปลงเรียนรู้ด้านไม้ดอก (ปทุมมา เบญจมาศ ดาวเรือง แกลดิโอลัส)</p> <p>๓.แปลงเรียนรู้ด้านไม้ประดับ</p> <p>๔.แปลงเรียนรู้ด้านปศุสัตว์</p> <p>๕.แปลงเรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ</p>
<p>2. ความสำเร็จตามเป้าหมายของ ศพก.</p>	<p>- ประสบความสำเร็จด้านด้านใดบ้าง</p> <p>เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร รวมทั้งเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ การเป็นวิทยากร การเป็นสถานที่ฝึกงานนักศึกษา</p> <p>- การบริหารจัดการ ศพก. อย่างไร</p> <p>มีการประชุมเชื่อมโยง คณะกรรมการเครือข่ายศพก. แปลงใหญ่ ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด เป็นการสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรในจังหวัดยะลา ให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและกลุ่มองค์กรเครือข่าย ร่วมคิด ร่วมวางแผน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าผลผลิต เชื่อมโยงสู่การตลาดระดับต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยบูรณาการทุกภาคส่วนสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม</p>
<p>3. ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ</p>	<p>- ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืน</p> <p>การสร้างทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่สานต่อการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนต่อไป</p>
<p>4. แผนการพัฒนา ศพก. ในอนาคต</p>	<p>- ได้วางแผนพัฒนา ศพก. ในอนาคตในเรื่องใด และนำมาดำเนินการในรูปแบบ/กิจกรรมใดบ้างอย่างไร</p> <p>พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องจากอยู่ในเส้นทางหลักสู่อำเภอเบตง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดยะลา นำมาสู่การพัฒนาขยายผลแปลงดอกไม้ สร้างรายได้ทั้งจากการจำหน่ายดอกไม้สดและการเป็นจุดเช็คอินให้นักท่องเที่ยว</p>